



## บันทึกข้อความ

ส่วนงาน สำนักงานมหาวิทยาลัย กองกลาง งานประชุม โทร. ๓๐๓๖ โทรสาร ๓๐๓๗

ที่ อว ๖๙.๒.๑.๒/ ๕๕๓

วันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๔

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย

เรียน เลขาธิการสภามหาวิทยาลัย/เลขาธิการคณะกรรมการสภาวิชาการ/รองอธิการบดี (รองศาสตราจารย์ ดร.ญาณิน โอภาสพัฒนกิจ)/ประธานคณะกรรมการ Dean Forum (คณบดีคณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร)/เลขาธิการคณะกรรมการ Dean Forum (คณบดีคณะศิลปศาสตร์)/ผู้อำนวยการสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ

ตามที่คณะกรรมการ Dean Forum ในการประชุม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร โดยที่ประชุมได้มีข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย เรื่อง การกำหนดสัดส่วนภาระงานให้อาจารย์พิเศษ ทั้งนี้ ตามที่กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ และเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยกำหนดหลักเกณฑ์เรื่องคุณวุฒิการศึกษา คุณสมบัติ และภาระงานสอนของอาจารย์ผู้สอนในหลักสูตรระดับต่าง ๆ กรณีที่เป็นอาจารย์พิเศษไว้ว่า ต้องมีชั่วโมงสอนไม่เกินร้อยละ ๕๐ ของรายวิชา โดยมีอาจารย์ประจำเป็นผู้รับผิดชอบรายวิชา นั้น

เนื่องจากส่วนงานที่มีการจัดการเรียนการสอนในมหาวิทยาลัยแม่โจ้หลายส่วนงาน มีอัตรากำลังไม่เพียงพอต่อภาระงานสอน จึงจำเป็นต้องแต่งตั้งอาจารย์พิเศษทั้งชาวไทยและต่างประเทศ มาร่วมสอน โดยบางส่วนไม่มีอาจารย์ประจำเป็นผู้รับผิดชอบรายวิชา จึงไม่สามารถบริหารจัดการสัดส่วนภาระงานสอนให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดได้ ดังนั้น คณะกรรมการ Dean Forum จึงมีข้อเสนอแนะให้สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการพิจารณาแนวทางการบริหารจัดการภาระงานสอนของอาจารย์พิเศษ เพื่อให้สามารถมีชั่วโมงการสอนมากกว่า ร้อยละ ๕๐ หรือร้อยละ ๑๐๐ ของรายวิชา และเสนอให้สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการพิจารณาจัดแผนการเรียนรายวิชาศึกษาทั่วไป ในภาคเรียนที่ ๑ และภาคเรียนที่ ๒ ของแต่ละหลักสูตรให้มีจำนวนใกล้เคียงกัน เพื่อให้ส่วนงานสามารถบริหารจัดการภาระงานสอนและ/หรือลดการจ้างอาจารย์พิเศษได้ ตามรายละเอียดที่เสนอต่อที่ประชุมด้วยแล้ว

คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในการประชุม ครั้งที่ ๙/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๕ มีข้อเสนอแนะพอสรุปได้ ดังนี้

### ๑. กรณีเกณฑ์การสอนของอาจารย์พิเศษ

ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้กำหนดเกณฑ์การสอนของอาจารย์พิเศษไว้ว่า “อาจารย์พิเศษต้องมีชั่วโมงสอนไม่เกินร้อยละ ๕๐ ของรายวิชา โดยมีอาจารย์ประจำเป็นผู้รับผิดชอบรายวิชา” นั้น

เนื่องจากตามหนังสือที่ อว ๐๒๒๔/ว๖๕๓ ลงวันที่ ๘ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ได้แจ้งเวียนหนังสือถึงสถาบันอุดมศึกษา เพื่อชี้แจงแนวปฏิบัติตามประกาศกระทรวงฯ ดังกล่าวข้างต้นว่า “หากรายวิชาใดมีความจำเป็นต้องใช้ความเชี่ยวชาญของบุคลากรภายนอกมากกว่าร้อยละ ๕๐ สถาบันอุดมศึกษาที่สามารถดำเนินการได้เพื่อให้ได้รับประโยชน์สูงสุด แต่ต้องมีอาจารย์ประจำร่วมรับผิดชอบกระบวนการเรียนการสอน และพัฒนานักศึกษาตลอดการจัดการเรียนการสอนของรายวิชานั้น ๆ ด้วย โดยต้องรับความเห็นชอบจากสภาสถาบันอุดมศึกษา ถือเป็นกรดำเนินการที่สอดคล้องตามเจตนารมณ์ของประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘”

ซึ่งเมื่อพิจารณาจากแนวปฏิบัติดังกล่าวข้างต้นแล้ว เพื่อให้การบริหารจัดการการเรียนการสอนร่วมกับอาจารย์พิเศษมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากขึ้น ควรพิจารณาทบทวนเกณฑ์การสอนของอาจารย์พิเศษให้มีความเหมาะสม แต่ทั้งนี้ ในการเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติ ต้องมีรายละเอียดที่ครบถ้วน ชัดเจน และครอบคลุมทุกด้าน เช่น จำนวนอาจารย์ประจำและอาจารย์พิเศษ ภาระงานสอน เหตุผลความจำเป็น เป็นต้น

## ๒. แผนการเรียนรายวิชาศึกษาทั่วไป ในภาคเรียนที่ ๑ และภาคเรียนที่ ๒

ควรเร่งพิจารณาปรับแผนการเรียนรายวิชาศึกษาทั่วไป โดยสำนักบริหารฯ ประสานหารือกับคณะ-วิทยาลัย เพื่อพิจารณากำหนดแนวทางการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ อาจพิจารณาแนวทางแก้ไขโดยให้อาจารย์ผู้สอนในรายวิชา GE จากมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ฯ หรือมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร มาช่วยสอนนักศึกษาของมหาวิทยาลัยแม่โจ้เชียงใหม่ โดยใช้รูปแบบการเรียนการสอนแบบออนไลน์ เป็นต้น

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติมอบให้สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการดำเนินการ ดังนี้

๑. แจ้งเวียนทุกคณะ-วิทยาลัย เพื่อสำรวจและรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับอาจารย์พิเศษ โดยให้พิจารณารายวิชาเร่งด่วน ในภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๖๕ ก่อน และสรุปผลเสนอคณะกรรมการสภาวิชาการ และสภามหาวิทยาลัยพิจารณา

๒. ในส่วนของแผนการเรียนรายวิชาศึกษาทั่วไป ในภาคเรียนที่ ๑ และภาคเรียนที่ ๒ ให้นำข้อเสนอแนะจากที่ประชุมคณะกรรมการบริหารฯ ไปพิจารณาดำเนินการ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง

(รองศาสตราจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์ ศรีเงินยวง)

รองอธิการบดี

กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการบริหารฯ





มหาวิทยาลัยแม่โจ้  
รับที่ 4898  
วันที่ 17 ต.ค. 2562  
เลขที่ 14.347

ที่ อว 0224/ ๘6๕๖

สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา  
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม  
ถนนศรีอยุธยา เขตราชเทวี  
กรุงเทพฯ 10400

๘ ตุลาคม 2562

เรื่อง ขี้แจงแนวปฏิบัติตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 ในกรณีของอาจารย์พิเศษ

เรียน อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้

ด้วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมมีนโยบายที่จะพัฒนาการจัดการศึกษาอุดมศึกษาและส่งเสริมให้เกิดการปฏิรูปอุดมศึกษา คณะกรรมการการอุดมศึกษาในการประชุมครั้งที่ 10/2562 เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2562 มีมติเห็นชอบให้เวียนแจ้งแนวปฏิบัติตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 กรณีกำหนดให้อาจารย์พิเศษต้องมีชั่วโมงสอนไม่เกินร้อยละ 50 ของรายวิชา โดยมีอาจารย์ประจำเป็นผู้รับผิดชอบรายวิชานั้น ดังนี้

โดยที่เจตนารมณ์ของประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 ซึ่งกำหนดเกี่ยวกับกรณีของอาจารย์พิเศษว่า ต้องมีชั่วโมงสอนไม่เกินร้อยละ 50 ของรายวิชา โดยมีอาจารย์ประจำเป็นผู้รับผิดชอบรายวิชานั้น เพื่อให้เกิดการถ่ายทอดองค์ความรู้ ร่วมดูแลกระบวนการจัดการเรียนการสอน การวัดและประเมินผลในรายวิชาดังกล่าว และเป็นการส่งเสริมให้สถาบันอุดมศึกษาพัฒนาอาจารย์ประจำหลักสูตรหรืออาจารย์ประจำให้มีองค์ความรู้และความสามารถในการจัดการเรียนการสอนรายวิชาต่างๆ ของหลักสูตรได้อย่างมีคุณภาพ กอปรกับอาจารย์ประจำหลักสูตรหรืออาจารย์ประจำของสถาบันอุดมศึกษามีหน้าที่และความรับผิดชอบในการกำกับดูแลรายวิชาในหลักสูตรให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตรและคุณลักษณะของนักศึกษาที่ได้กำหนดไว้ในหลักสูตรนั้นๆ

ทั้งนี้ หากรายวิชาใดมีความจำเป็นต้องใช้ความเชี่ยวชาญของบุคลากรภายนอกมากกว่าร้อยละ 50 สถาบันอุดมศึกษาที่สามารถดำเนินการได้เพื่อให้ผู้เรียนได้รับประโยชน์สูงสุด แต่ต้องมีอาจารย์ประจำร่วมรับผิดชอบกระบวนการเรียนการสอนและพัฒนา นักศึกษาตลอดการจัดการเรียนการสอนของรายวิชานั้นๆ ด้วย โดยต้องได้รับความเห็นชอบจากสภาสถาบันอุดมศึกษา ถือเป็นดำเนินการที่สอดคล้องตามเจตนารมณ์ของประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(รองศาสตราจารย์สรนิต ศิลธรรม)

ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

สำนักมาตรฐานและประเมินผลอุดมศึกษา

โทร. 0-2039-5614

โทรสาร 0-2039-5665